

Để đáp ứng nhu cầu đất ở và đất an táng của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng quỹ đất, tạo nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

I - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đất đai, xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện khá tốt việc quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất dân cư đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Quy trình, thủ tục về quy hoạch, thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân từng bước được hoàn thiện, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở và quy hoạch nông thôn mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đã huy động được nguồn vốn đáng kể cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu

và giải quyết căn bản tình trạng nợ xây dựng cơ bản ở các địa phương trong tỉnh. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý nghĩa trang nhân dân theo Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3005/QĐ-UBND, ngày 20/12/2012 đạt một số kết quả nhất định, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch dân cư, quản lý nhà nước về đất đai, nhất là ở cấp chính quyền cơ sở thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế. Tài nguyên đất đai chưa thực sự được xem là nguồn lực quan trọng cho

phát triển kinh tế - xã hội; một số địa phương còn sử dụng đất lãng phí. Việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư ở các địa phương thời gian qua chủ yếu là hình thức nhỏ lẻ, phân tán, bảm đường giao thông, tận dụng hạ tầng hiện có, chưa phát huy được hiệu quả sử dụng các khu đất bên trong, để dẫn tới lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai; một số địa phương thực hiện việc quy hoạch dân cư và tổ chức đấu giá các khu đất để đạt đủ số thu nhưng giá trị quyền sử dụng đất thấp, hiệu quả sử dụng đất không cao. Cũng với quá

trình đô thị hóa, kiến trúc công trình nhà ở khu vực nông thôn mất dần phong cách kiến trúc nhà ở truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Một bộ phận dân cư chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của tỉnh về xây dựng nếp sống văn hóa trong việc tang, chôn cất quy hoạch, quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nhân dân tại nhiều địa phương còn hạn chế; các nghĩa trang xây dựng không có quy hoạch, nằm đan xen với khu dân cư; hình thức phần mộ lộn xộn, không theo quy định; nhiều gia đình chiếm diện tích đất lớn tại nghĩa trang và xây dựng các công trình

thờ cúng, lăng tẩm quy mô lớn, gây lãng phí đất đai... Những hạn chế, yếu kém nêu trên ngoài các nguyên nhân khách quan, các nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do: Nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý một số ngành, địa phương về ý nghĩa, vai trò quan trọng của tài nguyên đất đai chưa đúng, chưa đầy đủ. Việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, xây dựng và các chính sách, pháp luật có liên quan ở một số địa phương còn bất cập. Công tác quản lý xây dựng và quản lý kiến trúc công trình nhà ở khu vực nông thôn



TUỔI TRẺ TIỀN HẢI Chung tay vì cộng đồng

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", tuổi trẻ Tiên Hải đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.



Qua đó, nhận thức và ý thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân được nâng lên khi tham gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao tại địa phương.

Anh Bùi Thanh Lịch, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải chia sẻ: Thời gian qua đã có nhiều hoạt động chung tay vì cộng đồng được triển khai rộng khắp tại các chi đoàn cơ sở. Các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng

phong trào tình nguyện vì cộng đồng, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên về mọi mặt. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được triển khai sâu rộng, có những nét mới, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị và lòng tự hào dân tộc cho thanh niên. Trong đó, phong trào "Đến ơn đáp nghĩa", các đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ngày công lao động vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo... Từ đó đã nâng cao lòng biết ơn sâu sắc cho thế hệ trẻ trong toàn huyện về những hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Chấp hành Huyện đoàn phối hợp với các ban, ngành, đơn vị triển khai các đợt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 500 đối tượng chính sách, người có công, gia đình nghèo. Phối hợp với các đơn vị thăm, tặng quà 22 mẹ Việt Nam anh hùng

chưa được chú trọng. Ý thức chấp hành pháp luật về đất đai và các quy định của tỉnh về xây dựng nếp sống văn hóa trong việc tang của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm chưa nghiêm. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở một số nơi chưa được phát huy tích cực, đầy đủ.

II - QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

A - Quan điểm chỉ đạo
1 - Đất đai là nguồn tài nguyên không thể tái tạo nên phải quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất hiện có, nhất là đất ở và quy hoạch, xây dựng nghĩa trang nhân dân theo hướng hình thành các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu với quy mô, kiến trúc phù hợp, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

2 - Quy hoạch, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu phải đặt trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan của địa phương, phù hợp với các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng.

ASEAN cần hợp tác chặt chẽ để phát triển công nghệ 5G



(nhandan.com.vn) Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc hội nghị 5G và sự phát triển ASEAN số. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các đại biểu quốc tế là bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan quản lý về viễn thông các nước ASEAN và các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế chuyên ngành, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu về sản xuất, khai thác dịch vụ viễn thông quốc tế và trong nước.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc phát triển mạng thông tin di động 5G không chỉ là vấn đề về khoa học - công nghệ mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam và các nước. Đây không chỉ là bước đột phá về tốc độ mà còn liên quan đến việc thay đổi phương thức sản xuất của thế giới cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ điện toán, trí tuệ nhân tạo... Phó Thủ tướng mong muốn hội nghị bàn và đưa ra những khuyến nghị cụ thể cho chính phủ các nước ASEAN để hỗ trợ công nghệ 5G phát triển, trước hết là về sử dụng các tài nguyên như băng tần, chính sách khuyến khích giúp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các doanh nghiệp sử dụng mạnh mẽ công nghệ 5G cũng như các công nghệ mới để thay đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững tốt hơn. "Cùng với việc phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, quyền làm chủ thật sự của mỗi cá nhân, phải làm sao để khắc phục những mặt trái của công nghệ, trong đó có vấn đề an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Trong phiên thảo luận mở, chuyên gia quốc tế và đại biểu các nước đã thảo luận về vai trò 5G và chuyển đổi số, các cơ hội và tiềm năng từ 5G, ứng dụng 5G trong các lĩnh vực kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Các phiên chuyên đề cũng giới thiệu về tiềm năng ứng dụng 5G trong y tế, giáo dục, nông nghiệp, sản xuất và đô thị thông minh... Hội nghị cũng thảo luận những khó khăn, thách thức mà ASEAN sẽ phải đối mặt và cần phối hợp khi triển khai xây dựng hệ sinh thái cho mạng 5G.

Hơn 1,8 triệu địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma

(nhandan.com.vn) Theo số liệu từ Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến hết quý I, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma là 1.845.133 địa chỉ. Con số này giảm 17,42% so với quý IV/2018, giảm 56,19% so với cùng kỳ quý I/2018. Cũng theo số liệu của Cục An toàn thông tin, trong quý I này, tổng số cuộc tấn công mạng nhắm vào các hệ thống thông tin ở Việt Nam là 620 cuộc, giảm 21,17% so với quý IV/2018, giảm 49,82% so với cùng kỳ quý I/2018. Cục An toàn thông tin đánh giá, chỉ số này cho thấy tình hình bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam đã có chuyển biến, đặc biệt, các chiến dịch xử lý mã độc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với hai thành phố triển khai thời gian vừa qua đã đạt được hiệu quả nhất định. Tính đến hết quý I, tổng số doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng (giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng) là 54 doanh nghiệp. Được biết, năm 2018, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin ghi nhận 4.181.773 địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma (botnet), giảm 296.024 địa chỉ IP so với năm 2017 (tương đương 6%), sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp xử lý bóc bỏ vào dịp cuối năm. Cùng với đó, năm 2018, hệ thống đã ghi nhận 2.166 trang web thu thập thông tin cá nhân của người Việt Nam được đặt tại các nước khác nhau trên thế giới. "Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã phối hợp với các tổ chức quốc tế để ngăn chặn, xử lý" - Cục An toàn thông tin cho biết.

Chị Nguyễn Thị Xiêm, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Mỗi ngày Bệnh viện đón từ 300 - 600 bệnh nhân đến khám. Số điều trị nội trú thường xuyên khoảng 450 bệnh nhân. Do đặc thù bệnh nhân là trẻ nhỏ, mặt bệnh diễn biến thất thường. Nhiều cha mẹ đưa con đến Bệnh viện khám bệnh không nghĩ là con bệnh nặng phải nhập viện. Vì vậy, nhiều người không mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân hoặc đồ mang nhưng không đủ nên lúng túng vì thiếu thốn, đặc biệt trong những ngày mùa đông, mùa lạnh. Trước thực trạng đó, Phòng Công tác xã hội đề xuất lãnh đạo Bệnh viện thành lập tủ quần áo tự chọn miễn phí để hỗ trợ bệnh nhân. Từ tháng 10/2017, tủ quần áo được hình thành mang tên "Tủ quần áo nhân đạo", ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến lấy. Bước đầu, Phòng Công

Tủ quần áo tự chọn miễn phí dành cho bệnh nhi

Đến Bệnh viện Nhi Thái Bình, nhiều người ngạc nhiên thấy ngay sảnh chờ có tủ quần áo tự chọn miễn phí dành cho bệnh nhi. Tủ không khóa, không có người trông coi, ai cần đến tự chọn còn ai cho thì tự bỏ vào.

tác xã hội huy động quần áo từ gia đình nhân viên trong Phòng và vận động cán bộ, nhân viên Bệnh viện ủng hộ quần áo của con em đã chắt, còn tốt, góp vào tủ quần áo. Đồng thời, tăng cường giới thiệu, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Ngay từ ngày đầu hình thành, tủ quần áo tự chọn miễn phí dành cho bệnh nhân đã được đông đảo cán bộ, nhân viên Bệnh viện ủng hộ. Quần áo được bổ sung liên tục và đến đầu hết đến đây nên ai cũng phần khởi, nhiệt tình tìm nguồn. Chị Xiêm cho biết, để các tập thể, cá nhân biết đến tủ quần áo, chị và các nhân viên Phòng Công tác xã hội đi đầu cũng giới thiệu để kêu gọi sự ủng hộ. Khách đến Bệnh viện, đặc biệt là các nhà từ thiện chỉ đến đầu đến tận nơi, giới thiệu về tủ quần áo để họ có thêm địa chỉ, hình thức tài trợ. Bản thân chị cũng dành nhiều thời gian đến nhà bạn bè, người thân, các chợ, các cửa hàng quần áo trẻ em học hình ảnh chụp về tủ quần áo lưu trong điện thoại, giới thiệu và vận động xin quần áo còn mới song lỗi một, quần áo thanh lý để bổ sung cho tủ quần áo miễn phí. Khi biết đến tủ quần áo, nhiều tập thể, cá nhân làm từ thiện thường xuyên tại bệnh viện cũng huy động quần áo gửi đến. Chị Nguyễn Thị Vân, cầu lạc bộ thiện nguyện Thái Bình chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên cung cấp áo sáng miễn phí cho bệnh nhân và tặng

quà bằng tiền mặt, bánh kẹo, đồ chơi, động viên bệnh nhân nhân dịp lễ, tết. Từ khi Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức tủ quần áo tự chọn miễn phí, tôi thấy đây là việc làm ý nghĩa và tích cực xin quần áo trẻ em từ anh em, bạn bè, giặt sạch sẽ mang đến ủng hộ. Chị Nguyễn Thị Hoài, nhân viên Phòng Công tác xã hội, phụ trách tủ quần áo cho biết: Nhiều người đến Bệnh viện thấy "Tủ quần áo nhân đạo" nên nhiệt tình về gom góp mang đến bổ sung. Nhiều người tâm huyết còn giặt, là sạch sẽ, gấp ngay ngắn, đặt chỉ việc bỏ vào tủ quần áo không cần phải giặt lại. Với những quần áo cũ, các chị sẽ chuyển xuống bộ phận giặt sấy sát khuẩn sau đó phân loại xếp vào ngăn tủ theo lứa tuổi để mọi người dễ lựa chọn. Ngoài số quần áo cũ, nhiều tổ chức, cá nhân còn mang đến nhiều quần áo mới vận động được từ các cơ sở sản xuất, cửa hàng

buôn bán. Điển hình như các nhà từ thiện đến từ Giáo xứ Hoàng Xá, Nguyễn Xá (Vũ Thư) mỗi đợt mang đến nhiều bao quần áo còn mới, giá trị sử dụng cao. Đến nay, trung bình mỗi tuần số quần áo, giấy dép, mũ, khăn bổ sung vào tủ khoảng từ 40 - 50 bộ song thường đến đầu hết đến đây nên chúng tôi rất phần khởi. Chị Trần Thị Thanh, mẹ bệnh nhi đến từ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định chia sẻ: Hôm tôi đưa con đi khám và nhập viện thời tiết nắng ấm nên mang ít quần áo. Nhưng ngay sau đó trời trở mưa lạnh, quần áo giặt không kịp khô. Các cô điều dưỡng thấy vậy giới thiệu về tủ quần áo tự chọn miễn phí. Tôi rất mừng vì đã chọn cho con được vài bộ dày dặn ấm áp, đẹp hơn cả quần áo con mặc hàng ngày. Tôi thấy Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức "Tủ quần áo nhân đạo" như thế này rất thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt đối với những người hoàn

cảnh còn nhiều khó khăn, nhà ở xa như chúng tôi. Tôi cũng đã đi nhiều bệnh viện nhưng chưa thấy bệnh viện nào có mô hình tủ quần áo tự chọn miễn phí cho người bệnh như ở Bệnh viện Nhi

Thái Bình. Mong rằng các bệnh viện khác cũng có tủ quần áo tự chọn miễn phí như thế này để chúng tôi cảm thấy được quan tâm, động viên, chia sẻ.



HÀ DƯƠNG